

Để bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân trong năm 2019, ngay từ những tháng cuối năm 2018, hội đồng NVQS vụ quân sự (NVQS) các cấp huyện Đông Hưng đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Năm 2019, dự kiến chỉ tiêu tình giao cho huyện khoảng 400 công dân nhập ngũ, tăng khoảng 10% so với năm 2018. Tuy nhiên, công tác tuyển quân năm nay gặp nhiều khó khăn vì chỉ tiêu giao quân tăng, chất lượng đòi hỏi cao hơn trước, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa nhiều, việc xử lý các trường hợp chống, trốn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự chưa kiên quyết...

ĐÔNG HƯNG Bảo đảm giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng



Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra, động viên thanh niên khám sơ tuyển sức khỏe tại xã Nguyễn Xá (Đông Hưng).

Trước những khó khăn trên, Hội đồng NVQS huyện xác định phải tuyển quân "tròn khâu" theo phương châm "tuyển người nào chắc người đó", không thực hiện "đổi bù"; các xã, thị trấn đều có người nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện cho biết: Hội đồng NVQS huyện đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể, nâng cao trách nhiệm cho từng thành viên trong công tác chỉ đạo, điều hành các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Chọn có cán bộ, nhân viên y tế có trình độ, trách

nhiệm, khám trung thực, khách quan, đánh giá đúng chất lượng sơ, khám tuyển. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, công ty, doanh nghiệp tạo điều kiện và tổ chức cho thanh niên trong diện tham gia sơ, khám tuyển theo kế hoạch, sẵn sàng nhập ngũ nếu đủ điều kiện. Các gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền kêu gọi, vận động

con em về tham gia khám tuyển; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp chống, trốn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự... Trung tá Đào Hồng Dương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng NVQS huyện, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Thành lập Hội đồng khám sức khỏe trường hợp

NVQS; tổ chức khám và kết luận sức khỏe bảo đảm trung thực, chặt chẽ, chính xác. Làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ quân sự, có chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương đối với những người tham gia quân ngũ... Trong quá trình sơ tuyển, Ban CHQS huyện yêu cầu các xã, thị trấn mời gia đình có

thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa chưa về tham gia sơ tuyển viết biên bản xác nhận và cam kết đến khám bổ sung đúng thời gian quy định. Tại các địa điểm sơ tuyển đều bố trí bàn ghế, cử cán bộ ngồi tiếp, giải thích, hướng dẫn, đồng thời lập biên bản đối với các trường hợp không chấp hành lệnh gọi sơ tuyển NVQS. Đến nay, các xã, thị trấn đã chủ động rà soát số nam công dân trong diện miễn gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ; đủ điều kiện gọi nhập ngũ; niêm yết danh sách và công khai trên hệ thống truyền thanh số nam thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ năm 2019. Qua rà soát, toàn huyện có trên 8.700 công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, trong đó công dân đủ điều kiện gọi sơ, khám tuyển khoảng 5.000 người. Trong 3 ngày (14 - 16/11), huyện đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe NVQS tại các xã, thị trấn. Số thanh niên đi khám sơ tuyển được gần 1.400 người, số thanh niên đủ điều kiện khám tuyển tại huyện là gần 1.300 người. Đông Hưng là một trong những xã có số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS 80 người thì có tới 66 người vắng mặt, song do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ngoài những thanh niên có mặt tại địa phương thì có 9 thanh niên đi làm ăn xa đã trở về tham gia sơ tuyển NVQS, 29 người sơ tuyển đều đủ điều kiện khám tuyển tại huyện, các trường hợp

chưa về được gia đình đã viết cam kết vận động con em về sơ tuyển bù vào thời gian tới. Đồng chí Hoàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Đông Hợp cho biết: Năm 2019, xã được giao 9 - 10 chỉ tiêu. Thời gian qua, xã đã tổ chức thông báo sớm đến các gia đình để họ có kế hoạch gọi con em về sơ tuyển. Giao Hội Cựu chiến binh và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động; các thôn trước ngày sơ tuyển xuống thôn hộ thông báo thời gian sơ tuyển; sáng ngày sơ tuyển vẫn tổ chức tuyên truyền cá biệt đến từng thanh niên trong độ tuổi. Em Phạm Tiến Quyết, thôn Long Bối Đông, xã Đông Hợp cho biết: Em đang đi làm ăn xa nhưng trước đó 15 ngày nhận được thông báo từ gia đình là có lệnh gọi khám sơ tuyển sức khỏe NVQS của xã nên em có mặt tại xã đúng ngày để tham gia sơ tuyển. Nếu lần này đủ điều kiện về sức khỏe em sẽ tham gia thực hiện NVQS theo quy định.

Sau sơ tuyển, Hội đồng NVQS huyện sẽ tổ chức khám tuyển sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ, chốt quân số, xuống lệnh gọi nhập ngũ với những thanh niên đủ điều kiện, làm tốt công tác quản lý quân số và bảo đảm quyền lợi của công dân trước và sau nhập ngũ. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tin tưởng rằng năm 2019 Đông Hưng sẽ thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

► Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tích cực ứng dụng các giải pháp nhằm tiết kiệm và sử dụng năng lượng có hiệu quả, tại xã Đông Phong (Tiền Hải), Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tại hội nghị, 200 đại biểu đã nghe một số giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị sinh hoạt mà vẫn bảo đảm yêu cầu của sản xuất và đời sống sinh hoạt. Khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm dân nhân năng lượng để góp phần bảo vệ sự trong lành của môi trường và tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho hộ gia đình. Mục tiêu của hội nghị nhằm tuyên truyền, thúc đẩy phong trào tiết kiệm năng lượng rộng rãi đến từng tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

MANH THẮNG

► SHB CHI NHÁNH THÁI BÌNH Khai trương Phòng giao dịch Thái Thụy

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Thái Bình vừa tổ chức khai trương Phòng giao dịch Thái Thụy tại số 266A, khu 6, thị trấn Diêm Điền.

Sau gần 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, đến nay, SHB Chi nhánh Thái Bình không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp với mục tiêu phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Đến ngày 31/10, tổng tài sản của Chi nhánh đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt hơn 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 15 tỷ đồng. Ngoài việc chú trọng tăng trưởng huy động vốn và hoạt động cho vay, nhiều dịch vụ tiện ích ngân hàng cũng được SHB Chi nhánh Thái Bình quan tâm phát triển như: mobile banking, internet banking, thanh toán bằng thẻ tín dụng master card, visa... Việc thành lập Phòng giao dịch Thái Thụy sẽ góp phần mở rộng mạng lưới hoạt động của SHB Chi nhánh Thái Bình với 1 trụ sở chính và hai phòng giao dịch Tiền Hải, Thái Thụy; đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, từ đó phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dịp này, lãnh đạo SHB Chi nhánh Thái Bình đã trao 20 triệu đồng ủng hộ học sinh nghèo vượt khó của bốn trường: Tiểu học thị trấn Diêm Điền, THCS thị trấn Diêm Điền, THCS Thụy Lương và THCS Thụy Hà.

MINH HUONG

TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG Điểm sáng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

Nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm lo cho những chủ nhân tương lai của đất nước, những năm qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Quang Trung (thành phố Thái Bình) luôn quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển đầy đủ, toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Dù khuôn viên chỉ rộng gần 1.500m² nhưng không gian Trường Mầm non Quang Trung rất xanh, sạch, đẹp. Bằng những bàn tay khéo léo và tinh thần đầy nhiệt huyết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tạo cảnh quan khuôn viên nhà trường an toàn, thân thiện, mang đến cho trẻ sự gắn gũi, thân

thương như ngôi nhà thứ hai của trẻ. Mỗi ngày đến trường của trẻ học sự là một ngày vui.

Hiện nay, Trường Mầm non Quang Trung có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên, gần 500 học sinh ở 11 nhóm lớp. Cô giáo Vũ Thị Nhuận, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ thường xuyên cập nhật các chương trình mới, tổ chức dạy đầy đủ các chuyên đề do tỉnh, thành phố đề ra mà còn nghiêm túc thực hiện đúng chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, dạy học theo hướng tích cực các hoạt động trong lớp, mỗi giáo viên phải linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức tiết học. Xây dựng môi trường vận động phong phú để thu hút trẻ vào hoạt

động, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong học tập. Do tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nên trong 11 năm công tác, cô giáo Linh có 8 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, trong đó 5 năm liên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm học 2017 - 2018, cô là một trong những giáo viên xuất sắc có đề tài khoa học: Hình thành cho trẻ kiến thức về toán xếp loại A cấp tỉnh.

Gia đình chị Giang Thị Thu Hiền dù sinh sống ở tổ 40, phường Kỳ Bá nhưng cả



Các bé hào hứng với trò chơi mèo đuổi chuột.

động, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong học tập. Do tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nên trong 11 năm công tác, cô giáo Linh có 8 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, trong đó 5 năm liên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm học 2017 - 2018, cô là một trong những giáo viên xuất sắc có đề tài khoa học: Hình thành cho trẻ kiến thức về toán xếp loại A cấp tỉnh.

Gia đình chị Giang Thị Thu Hiền dù sinh sống ở tổ 40, phường Kỳ Bá nhưng cả

bán trú bảo đảm đủ dinh dưỡng, ngon miệng và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà trường đã hợp đồng mua thực phẩm rõ nguồn gốc, chất lượng, an toàn. Lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo đúng quy định. Theo đó, trẻ mầm non ăn 4 bữa/ngày, trẻ mẫu giáo ăn 3 bữa/ngày, thực đơn phong phú, được thay đổi để phù hợp với từng mùa. Hàng năm, Trường phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ. Nhờ vậy, tỷ lệ bé ngoan, bé chuyên cần ngày càng tăng. Qua đánh giá cuối năm học, tỷ lệ trẻ sức khỏe bình thường đạt trên 98%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp, dưới 1,7%, giảm 0,16% so với năm học trước.

Với tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới trong công tác giáo dục trẻ, Trường Mầm non Quang Trung nhiều năm liên được công nhận đơn vị văn hóa, chỉ bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

MINH NGUYỆT

Vô kịch "Kẻ giết người vô hình" mang ý nghĩa sâu sắc về tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng là nội dung được Trường Đại học Y Dược Thái Bình vận dụng tuyên truyền hiệu quả trong thời gian qua tại trường.

Nhiều năm trở lại đây, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua xây dựng "Môi trường trường học và bệnh viện không khói thuốc lá", thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động và sinh viên. Để đưa phong trào "Môi trường trường học và bệnh viện không khói thuốc lá" đi vào cuộc sống, nhà trường và bệnh viện triển khai thực sự nghiêm túc, bài bản. Trường đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá với đầy đủ các thành phần gồm: Ban Giám hiệu, đại diện Ban Giám đốc bệnh viện, Đoàn Thanh niên, Công đoàn và đại diện một số đơn vị bệnh viện làm lực lượng nòng cốt. Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá đã thực hiện nhiều công việc như: tổ chức họp, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn, các cuộc thi... Ban Chấp hành Đoàn trường đã xây dựng những tiểu phẩm vui nhộn về tác hại của thuốc lá đối với giới trẻ, đăng tải trên trang web nhà trường để sinh viên xem, thảo luận và tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các hoạt động



"Kẻ giết người vô hình"

thực hiện và tích cực tham gia tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá để Trường Đại học Y Dược Thái Bình luôn là đơn vị có môi trường không còn khói thuốc lá.

Trước những nguy hại từ thuốc lá, chiến dịch "Giàng đường không khói thuốc" đã được Trường Đại học Y Dược Thái Bình phát động và đưa vào quy chế học sinh, sinh viên từ nhiều năm nay. Đoàn Thanh niên cũng đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá thông qua các cuộc họp, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn, các cuộc thi... Ban Chấp hành Đoàn trường đã xây dựng những tiểu phẩm vui nhộn về tác hại của thuốc lá đối với giới trẻ, đăng tải trên trang web nhà trường để sinh viên xem, thảo luận và tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các hoạt động

này đã giúp ngăn ngừa việc bắt đầu hút thuốc lá ở một số sinh viên và giảm tỷ lệ hút thuốc lá đối với cán bộ, giáo viên, sinh viên trong nhà trường. Bên cạnh các buổi tuyên truyền không khói thuốc, Trường luôn treo, dán băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi tại nơi làm việc, giảng đường... nhằm mục đích vận động sinh viên bỏ thuốc lá, giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế và môi trường.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình là nơi đào tạo các sinh viên trở thành bác sĩ, được sĩ, đào tạo liên thông và sau đại học cho cả nước. Bởi vậy, trong môi trường kỷ túc xá, giảng đường sinh viên, yếu tố then chốt nhằm tuyên truyền tác hại của thuốc lá là trang bị những kiến thức, nhận thức đến từng sinh viên ngành Y khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Là đơn vị đặc thù, nhà trường vừa đào tạo ra các thầy thuốc, vừa tham gia điều trị bệnh nhân, do đó, hơn ai hết những cán bộ, công nhân viên chức lao động nơi đây biết rất rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người nên ai cũng nêu cao trách nhiệm của mình trong thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tại các cuộc giao ban bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện phổ biến nội quy, phân công các khoa, phòng theo dõi, giám sát, nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân không hút thuốc lá trong bệnh viện.

Không chỉ triển khai mạnh mẽ các hoạt động bề nổi, Công đoàn Trường tích cực phát huy vai trò của mình trong công tác đấu tranh với tệ nạn thuốc lá, bằng mọi hình thức từ các bài giảng đến thực tiễn, từ tuyên truyền,



Vô kịch "Kẻ giết người vô hình".

vận động đến đấu tranh để góp phần phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức ký cam kết giữa lãnh đạo Trường, Công đoàn Trường với Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế. Tổ chức ký cam kết phòng, chống tác hại của thuốc lá giữa cán bộ, công nhân viên chức lao động với Ban Chấp hành Công đoàn Trường, giữa sinh viên với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường. Các tiêu chí cụ thể của phong trào đều trở thành quy định trong trường học và

bệnh viện, đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; quy định cụ thể chế tài xử phạt đối với cán bộ, nhân viên vi phạm; đưa nội dung không hút thuốc lá vào tiêu chí thi đua của cán bộ, viên chức; quy định cụ thể trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ giám sát tại từng khu vực. PGS, TS Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Trường cho biết: Việc xây

Vô kịch "Kẻ giết người vô hình" đầy ấn tượng với những kiến thức, mô hình kinh nghiệm phòng, chống tác hại của thuốc lá và dưới hình thức sân khấu hóa, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc được tuyên truyền một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất đã góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế cùng người bệnh, người nhà bệnh nhân và cộng đồng xã hội xây dựng môi trường trường học, cơ sở y tế không khói thuốc, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân của ngành Y tế.

(PGS, TS Nguyễn Quyết Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình)

dựng môi trường trường học không khói thuốc lá được thực hiện từ rất lâu nhưng nhà trường đã triển khai mạnh mẽ quyết liệt hơn từ khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ra đời. Bất kể cán bộ, giáo viên hay học sinh, sinh viên khi phát hiện có biểu hiện hút thuốc lá tại trường là nhà trường có biện pháp can thiệp uốn nắn kịp thời.

Với những nỗ lực và quyết tâm, đến nay, 100% cán bộ, học sinh, sinh viên đều hiểu được tác hại của thuốc lá và hiểu được trách

nhiệm của mình trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá và nói không với thuốc lá. Tại các phòng khám, các phòng điều trị bệnh viện, trường tình trạng hút thuốc lá hầu như không còn. Đây là thành công lớn của tập thể Trường Đại học Y Dược Thái Bình trong việc thực hiện môi trường bệnh viện, trường học không khói thuốc lá, góp phần bảo đảm sức khỏe cho mọi người.

HUONG THIA
(Trung tâm TT-GD tỉnh)